

# วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน

**ด่วนที่สุด**

ชั้นความลับ

จาก

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

ถึง ผู้รับปฏิบัติ

จตช., รอง ผบ.ตร.(ปป) และ (มค)

รอง จตช., ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป และ มค

ผบช.น., ภ.๑ - ๙, ก., ปส., สตม., ตชด. และ สยศ.ตร.

ผู้รับทราบ

รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๒๙๘๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามที่ ได้มีข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สโมสรตำรวจ ให้ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑. ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทุกประเภท แต่ไม่ได้หมายความว่าความรวมถึงด้านตรวจถาวร ที่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือ กอ.รมน. แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

๒. กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ต้องตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามยุทธวิธี เช่น การกัก สกัดจับ การปิดล้อมจับกุมคนร้ายตามแผนเผชิญเหตุ การป้องกันรักษาพื้นที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อรักษา ความปลอดภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแผนภารกิจใดภารกิจหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ให้สามารถ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ได้เท่าที่จำเป็นแก่กรณี เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมสาธารณะ ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมของทางราชการ งานมหรสพ การป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น โดยให้หัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม และกำกับดูแล ทั้งนี้ให้ยกเลิกการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทันที

๓. ให้กำหนดมาตรการและแผนการจัดสายตรวจหรือกำลังอื่น ๆ ในการป้องกันอาชญากรรม ที่เหมาะสมทดแทนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามข้อ ๑ เช่น การจัดรถสายตรวจประจำจุด การปรากฏกาย แสดงกำลัง (Show of Force) การจัดสายตรวจสัมพันธ์ หรืออื่น ๆ เพื่อป้องกันเหตุ ลดโอกาสการกระทำผิด ของคนร้ายและให้บริการแก่ประชาชน

๔. ให้ รอง ผบ.ตร. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป และ มค รับผิดชอบในการควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ จต. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ แล้วรายงานผลให้ ตร. ทราบ (ผ่าน ผอ.ยศ.ตร.) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccpd\_07@hotmail.co.th ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

ผบ.ตร.